



แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)

ของ

เทศบาลตำบลบางสวรรค์  
อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

## คำนำ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงแผนนั้น รวมทั้งวางแผนงานเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารงานของเทศบาลตำบลบางสวรรค์ เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริง นั้น

เทศบาลตำบลบางสวรรค์ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปแล้วนั้น แต่การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ต้องสอดคล้องกับนโยบายของรัฐ และบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ในปัจจุบันสภาพแวดล้อม สภาพปัญหาในพื้นที่ บริบทสังคมได้มีการเปลี่ยนแปลง ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีอยู่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง จึงขอเพิ่มโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

เทศบาลตำบลบางสวรรค์  
มีนาคม ๒๕๖๓

# สารบัญ

เรื่อง

หน้า

คำนำ

หลักการและเหตุผล

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แบบ ผ. ๐๑

๑

รายละเอียดโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ. ๐๒

๒

**บันทึกหลักการและเหตุผล**  
**ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑**  
**เทศบาลตำบลบางสวรรค์**

\*\*\*\*\*

เนื่องด้วยเทศบาลตำบลบางสวรรค์ ได้รับแจ้งจากอำเภอพระแสง เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณสำหรับฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ โดยให้เพิ่มโครงการ/กิจกรรม สำหรับฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ ตามข้อสั่งการของจังหวัดสุราษฎร์ธานี กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และกระทรวงมหาดไทย ที่ให้ดำเนินการตามนโยบายศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน (ศอญ. จอส.พระราชทาน) ตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นการนำแนวความคิดพัฒนาระบบการป้องกัน การเตรียมความพร้อม และการสร้างภูมิคุ้มกันโดยพัฒนาภูมิความรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งระดับชุมชนในการเฝ้าระวังและรับมือกับสาธารณภัย โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยภายใต้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ โดยมีผู้อำนวยการท้องถิ่นเป็นผู้ควบคุมและสั่งการ รายละเอียดตามหนังสืออำเภอพระแสง ด่วนที่สุด ที่ สฎ ๐๐๒๓.๒๐/ว ๓๘๑ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณสำหรับฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๔๕๐ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ทั้งนี้ เทศบาลตำบลบางสวรรค์ สามารถดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน โดยโครงการจะต้องมีในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อที่จะนำไปตั้งโครงการในงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่) และสามารถดำเนินโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

ทั้งนี้ ตามบันทึกข้อความท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัส ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการสร้างทีมวิทยากรหรือทีมครู ก. ในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น กรณีโครงการไม่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เพิ่มโครงการ/กิจกรรม ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบ เพื่อที่จะนำไปตั้งโครงการในงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่) และสามารถดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

ดังนั้น เพื่อประโยชน์ของประชาชน เทศบาลตำบลบางสวรรค์ จึงจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ขึ้น เพื่อบรรจุโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลบางสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของสำนักปลัดเทศบาล และโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง ของกองสาธารณสุข ในแผนพัฒนาดังกล่าว ซึ่งสามารถเพิ่มเติมแผนได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๒๒/๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๐ โดยในกรณีการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นเกี่ยวกับโครงการพระราชดำริงานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายของรัฐ และนโยบายกระทรวงมหาดไทยให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว

\*\*\*\*\*